



บทความวิชาการ

เรื่อง ช่งชิงหลิง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์

โดย

นางสาว สลิลญา สุชาตะนันท์

รหัสนักศึกษา 05550592

เสนอ

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสุนธุ์

บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ

สาขา วิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ชื่อหัวข้อบทความวิชาการ	ช่งชิงหลิง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา	นางสาวสลิลญา สุชาติชนันท์ รหัสนักศึกษา 05550592
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ ทาสुकนธ์
สาขาวิชาเอก	เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา	2558

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องช่งชิงหลิง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ และภูมิหลังของนางช่งชิงหลิงศึกษาบทบาทด้านการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิง รวมทั้งศึกษา ความคิดเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้นางช่งชิงหลิง เกิดความศรัทธาในอุดมการณ์ของดร.ซุนยัตเซ็น บทความวิชาการนี้ศึกษาด้วยการรวบรวมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความทางวิชาการ ภาพยนตร์ และรวบรวมข้อมูลทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

ผลการศึกษาพบว่าการที่นางช่งชิงหลิง สนใจในเรื่องของการเมืองการปกครองนั้น เป็นเพราะนางได้อิทธิพลมาจากครอบครัว และจากการที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งทำให้นางเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า ทันสมัยเชื่อมั่นในตนเองและมีความรักชาติและต้องการที่จะพัฒนาประเทศของตนให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ตามแบบตะวันตก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้การที่นางได้สมรสกับดร.ซุนยัตเซ็น ก็ยิ่งผลักดัน ให้อุดมการณ์รักชาติของนางมีมากขึ้น เพราะนางและดร.ซุนยัตเซ็นมีอุดมการณ์เดียวกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาประเทศเหมือนกัน และการศึกษาเรื่องนี้ยังทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศจีนในช่วงที่เปลี่ยนจากระบอบศักดินาเป็นระบอบสาธารณรัฐผ่านมุมมองของสตรี อีกทั้งทราบถึงยังแนวคิด ทศนคติของสตรีที่เป็นผู้นำ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำสำคัญ ช่ง ชิงหลิง ดร.ซุนยัตเซ็น พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในประวัติศาสตร์จีนมีบุคคลสำคัญมากมายที่มีบทบาททั้งในด้านของการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาประเทศ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เพราะสังคมจีนสมัยโบราณจะถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ เป็นผู้นำ และเป็นผู้มีอำนาจมาก ส่วนผู้หญิงจะเป็นเพศที่อ่อนแอ เป็นได้เพียงผู้ตาม ต้องอยู่บ้านทำงานบ้าน ต้องเชื่อฟังบิดามารดา และเมื่อแต่งงานต้องเชื่อฟังสามี เมื่อสามีเสียชีวิตต้องเชื่อฟังบุตรชาย แต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมีบทบาทและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น มีการออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ผู้หญิงแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ งานระดับประเทศหรืองานระดับโลก อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ซึ่งบทบาทต่างๆเหล่านั้นก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชาย

ผู้หญิงที่มีบทบาทอย่างมากในด้านการเมืองการปกครองของจีน คือ นางซ่งชิงหลิง นางคือหนึ่งใน 3 ของพี่น้องสตรีตระกูลซ่ง ซึ่งบิดาของเธอมีบทบาทสำคัญในช่วงการปฏิวัติจีน สมัย ดร.ซุนยัตเซ็น ที่ปลุกให้ประชาชนร่วมต่อต้านรัฐบาลที่มาจากราชวงศ์ชิง ซึ่งถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีน นางซ่งชิงหลิง เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยน สุภาพ นอบน้อม มีความรักชาติและที่สำคัญเป็นภรรยาคู่ใจของ ดร.ซุนยัตเซ็น นางมีบทบาทในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งนางเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีตำแหน่งสูงสุดในคณะบริหารประเทศ ตั้งแต่การสถาปนาประเทศจีนและนางยังมีบทบาทในการสร้างจีนคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังได้มอบตำแหน่งพิเศษ คือ ประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดของจีน (ดวงธิดา , 2557: 16)

ซ่งชิงหลิง หรือ มาดามซ่ง หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า มาดามซุน นางเป็นลูกสาวคนกลาง ในบรรดาพี่น้อง 6 คนแห่งตระกูลของ ซ่งเจียชู่ หรือซาร์ลี ซ่ง พ่อค้าผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองเซียงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพื่อนคนสำคัญผู้ให้การสนับสนุนต่อการปฏิวัติของดร.ซุนยัตเซ็น ในวัยเด็กบิดาได้ส่งตัวนางพร้อมกับซ่งอ้ายหลิง และ ซ่งเหมยหลิง พี่สาวและน้องสาวไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุเพียง 10 กว่าขวบ ทำให้สามพี่น้องเป็นผู้หญิงรุ่นแรกๆ ของจีนที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตก ประกอบกับการสอนสั่งจากบิดาที่มีหลักการ 3 ข้อว่า จะไม่ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล หญิงชายเท่าเทียมกันและพ่อแม่คือเพื่อนของลูก จึงหล่อหลอมให้นางซ่งชิงหลิง กลายเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แห่งยุคนั้น ที่รักอิสระ ความยุติธรรม และเป็นตัวของตัวเองสูง (บุญศักดิ์ , 2549 :38) หลังเรียนจบนางได้กลับมาประเทศจีน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น

เลขานุการของดร.ซุนยัตเซินนางได้ช่วยงานดร.ซุนยัตเซิน เรื่อยมาจนเธออายุได้เพียง 21 ปี ก็ตัดสินใจ แต่งงานกับดร.ซุนยัตเซิน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของครอบครัว เนื่องจากขณะนั้น ดร.ซุนยัตเซิน อายุ มากกว่านางถึง 27 ปี ทั้งยังมีภรรยาและลูกอีก 3 คน ที่อายุมากกว่าตัวนางซ่งชิงหลิง เองด้วย แต่ในที่สุดด้วยความยินยอม ทั้งสองก็ได้ประกอบพิธีแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายที่ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้ร่วมงานเพียงไม่กี่คน หลังจากแต่งงานแล้วนางซ่งชิงหลิง ก็เข้ามาช่วยงานการปฏิวัติอย่างเต็มตัวมากขึ้น และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ ดร.ซุนยัตเซินบนเส้นทางการปฏิรูปมาโดยตลอด

บทบาททางการเมืองของนางซ่งชิงหลิง นางได้อุทิศตนเพื่อการปฏิวัติและได้ดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาความเป็นเอกภาพและการสร้างสรรค์ของประเทศจีนอีกทั้งยังเป็นการเกื้อหนุนชานาและ กรรมกร และมีการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวคัดค้านลัทธิจักรวรรดินิยมลักษณะสากลที่สำคัญมากมายใน โซเวียตและฝรั่งเศส ต่อมานางก็เป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของคณะกรรมการคัดค้านฟาสซิสต์แห่งโลก (วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง , 2550: 259)

นอกจากนางจะมีบทบาททางการเมืองที่สำคัญแล้ว ยังมีบทบาทในด้านสตรีและเยาวชน ของประเทศจีน นางเอาใจใส่ในสุขภาพและการเติบโตของเด็กและเยาวชนส่งเสริมสมาคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศจีนและสภาภาษาชาติแห่งประเทศจีน นางซ่งชิงหลิง ถือได้ว่าเป็นคุณแม่ตาของเยาวชนและเด็กๆ ของประเทศจีนทั้งหมด

เมื่อพิจารณาชีวประวัติและบทบาทของนางซ่งชิงหลิงแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่นางแต่งงานกับดร.ซุนยัตเซิน ซึ่งมีอายุห่างกันถึง 27 ปี อาจจะมี ความคิดเบื้องหลังบางประการที่เป็นแรงผลักดันให้นางเกิดศรัทธาในอุดมการณ์ของดร.ซุนยัตเซิน จนได้ ตัดสินใจแต่งงานท่ามกลางการคัดค้านของครอบครัว และในที่สุดเมื่อนางแต่งงานไปแล้ว นางและ ดร.ซุนยัตเซินก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในช่วงการปฏิวัติจนนางกลายเป็นสตรีที่มีบทบาทสูงใน ประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง สำคัญและด้วยความเสียสละและความรักประเทศชาติ นางถือได้ว่าเป็นหนึ่งคนสำคัญในการปฏิวัติของ ดร. ซุนยัตเซิน อีกทั้งยังได้เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดในคณะบริหารประเทศ และด้วยความมีเมตตา ของนางทำให้นางเป็นที่รักของเด็กๆชาวจีนอีกด้วย

ทั้งนี้การศึกษาชีวประวัติของนางซ่งชิงหลิง อย่างลึกซึ้งจะทำให้เห็นความสามารถของสตรี ที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นแม่บ้าน แต่ยังแสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้นำระดับประเทศได้ จนทำให้ได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นวีรสตรีหญิงและยังทำให้ทราบถึงการเมืองการปกครองของจีนยุคใหม่ผ่านบทบาทของสตรี นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพื่อนำไปเป็นบุคคลตัวอย่าง เพราะนางทั้งมีเมตตา มีความเสียสละ เป็นผู้อุทิศตน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ประเทศชาติต้องการ

ดังนั้นการศึกษาประวัติ ความคิดเบื้องหลังและบทบาททางการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิงจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง
2. เพื่อศึกษาบทบาทด้านการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิง
3. เพื่อศึกษาความคิดเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้นางช่งชิงหลิง เกิดความศรัทธาในอุดมการณ์ของดร.ซุนยัตเซ็น

ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง ตั้งแต่ชีวิตครอบครัว บทบาททางการเมืองการปกครอง จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต (ค.ศ.1893-1981)
2. ศึกษาการเข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองตั้งแต่แต่งงานกับ ดร.ซุนยัตเซ็น และหลังที่ ดร.ซุนยัตเซ็น อพยพตามลำดับ
3. ศึกษาความคิดเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้นางช่งชิงหลิง เกิดความศรัทธาในอุดมการณ์ของ ดร.ซุนยัตเซ็น

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความทางวิชาการ ภาพยนตร์ และรวบรวมข้อมูลทางสื่อออนไลน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง ตั้งแต่ชีวิตครอบครัวจนถึงวาระสุดท้าย
2. ทำให้ทราบถึงบทบาททางการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิง
3. ทำให้ทราบถึงความคิดเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้นางช่งชิงหลิง เกิดความศรัทธาในอุดมการณ์ของดร.ซุนยัตเซ็น
4. ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศจีนในช่วงที่เปลี่ยนจากระบอบศักดินาเป็นระบอบสาธารณรัฐ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการนำความคิดหรือทัศนคติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

บททวนวรรณกรรม

ในการศึกษาในหัวข้อ “ช่งชิงหลิง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์” ผู้ศึกษาได้ทำการสำรวจงานเขียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการเห็นแนวทางการศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกว่าด้วยประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง กลุ่มที่สองงานเขียนที่เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิง และกลุ่มที่สามงานเขียนที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องความรัก และจิตวิทยาเรื่องลูกคนกลาง

กลุ่มที่ 1 งานเขียนที่เกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง

การศึกษาประวัติและภูมิหลังของนางช่งชิงหลิง มีอยู่ไม่มากนัก โดยงานเขียนส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวาระสุดท้าย มีประวัติครอบครัว รวมถึงนิสัยใจคอที่แตกต่างระหว่างนางกับพี่น้อง ยกตัวอย่างเช่น งานเขียนเรื่อง “ช่งชิงหลิง มณีของชาติ” โดย วันทิพย์, พ.ศ. 2535 กล่าวถึงประวัติของนางและของครอบครัวอย่างคร่าวๆ แต่จะกล่าวถึงคุณูปการใหญ่หลวงของนางที่มีต่ออิสรภาพและเสรีภาพของชาติจีน โดยเฉพาะในช่วงที่ดร.ซุนยัตเซ็นนำลัทธิขงจื๊อมาตีความใหม่ อีกทั้งมีการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมภาพประกอบและมีการยกคำพูดของนางด้วย เช่น จากเหตุการณ์ที่มีคนพยายามโน้มน้าวใจนางให้ไขว่ไขว่จากการดำเนินรอยตามดร.ซุนยัตเซ็น โดยกล่าวกับนางว่า “การปฏิวัติเป็นการเสียสละตนเองอันยิ่งใหญ่” นางตอบอย่างยืนยันหยัดว่า “ไม่มีการเสียสละตนเอง ไฉนเลยสิ่งใดจะบรรลุ”

บทความชื่อ “ช่งชิงหลิง: ยอดหญิงหัวใจเพชร” โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์, พ.ศ. 2548 ได้กล่าวถึงเอดการ์ส โนว์ ผู้แต่งหนังสือดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน ซึ่งได้เคยสัมภาษณ์ช่งชิงหลิง ถึงเหตุผลว่าทำไมจึงรักดร.ซุนยัตเซ็น คำตอบที่ได้คือ “ขณะนั้นฉันไม่ได้รักเขา แต่มันเริ่มต้นจากความศรัทธา ฉันหนีออกมาเพื่อช่วยเขาทำงาน เป็นเพียงความคิดที่แสนจะโรแมนติกของสาวน้อยคนหนึ่งเท่านั้นแต่แล้วก็มีความคิดที่ตื้นะ”

งานเขียนเรื่อง “3 สตรีเหล็กตระกูลช่ง” โดย บุญศักดิ์, พ.ศ. 2549 กล่าวตั้งแต่ประวัติของบิดา ประวัติครอบครัว และชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์นางช่งชิงหลิง ซึ่งนางมีบุคลิกสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีเมตตา มีความรักชาติอยู่เต็มหัวใจ ต่อสู้ยืนหยัดที่จะรับใช้บ้านเมืองจนวาระสุดท้าย นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงประวัติและนิสัยใจคอของช่งชิงหลิง เป็นพี่สาวคนโต ซึ่งเป็นคนที่รักเงิน นางแต่งงานกับช่ง เสียงซี ซึ่งเป็นนายธนาคาร ต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลเจียง ไคเช็ค ทั้งสองได้กอบโกยเงินนับไม่ถ้วน เมื่อรัฐบาลเจียง ไคเช็คล้มทั้งสองได้ย้ายไปไต้หวันและย้ายไปอยู่ที่อเมริกา และจบชีวิตลงที่นั่นส่วนช่งเหมยหลิง น้องสาวคนสุดท้าย มีนิสัยบ้าอำนาจ มีความทะเยอทะยาน นางได้แต่งงานกับเจียง ไคเช็ค และเนื่องจากนางมีความรู้สูงกว่านางจึงมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศโดยตลอด และว่ากันว่าผู้ปกครองประเทศจีนที่แท้จริงไม่ใช่เจียง ไคเช็คแต่เป็นช่งเหมยหลิง แต่เมื่อเจียง ไคเช็คพ่ายแพ้ให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน ทั้งคู่จึงได้หลบหนีไปตั้งถิ่นฐานที่ไต้หวัน และนางก็เป็นผู้ที่ติดต่อกับอเมริกาให้

มาคุ้มครองได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีประวัติด้านการศึกษา รวมไปถึงประวัติครอบครัวของพี่สาวน้องสาวอย่างละเอียด

นอกจากนี้ยังมีงานเขียนเรื่อง “10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20” โดยดวงธิดา, พ.ศ. 2557 มีเนื้อหาบทหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของนางช่งชิงหลิง อย่างคร่าวๆ แต่จะกล่าวถึงบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะหลังการอสัญกรรมของดร.ซุนยัตเซ็น นางก็ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการกลางของพรรคก๊กมินตั๋ง ตลอดเวลาที่นางได้ติดตามและช่วยงานดร.ซุนยัตเซ็น นางได้ซึมซับเอาทุกอย่างทั้งความคิด วิธีการและปณิธานต่างๆ เพื่อประเทศชาติ โดยที่นางตั้งใจจะสานต่อความตั้งใจและอุดมการณ์ของดร.ซุนยัตเซ็นให้สำเร็จ

กลุ่มที่ 2 งานเขียนที่เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิงและดร.ซุนยัตเซ็น

งานแปลหนังสือเรื่อง “ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจ ของ ดร.ซุนยัตเซ็น” โดย ปรีดี, พ.ศ.2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปาฐกถาเรื่องหลักไตรประชา 16 ครั้งของดร.ซุนยัตเซ็น เช่น ปาฐกถาครั้งที่ 8 ว่าด้วยเรื่องความหมายที่แท้จริงของเสรีภาพ “ประชาชนชาวยุโรปและอเมริกาเคยทำสงครามต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเมื่อ 200-300 ปีมาแล้ว และมีผลให้เกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้น คำขวัญของคณะปฏิวัติในฝรั่งเศสคือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เช่นเดียวกับคำขวัญของคณะปฏิวัติเรา คือ หลักประชาชาติ หลักประชาธิปไตย และหลักประชาธิปไตย เราต้องการให้ประเทศของเราเป็นอิสระ เพราะประเทศจีนภายใต้การยึดครองของมหาอำนาจได้สูญเสียฐานะของประเทศไปมาก ถ้าเราต้องฟื้นฟูเสรีภาพของเรา เราต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่แน่นหนา เราจะใช้การปฏิวัติเพื่อรวมประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ” จากปาฐกถาจะเห็นได้ว่าดร.ซุนยัตเซ็น ได้นำเหตุการณ์ในประเทศแถบตะวันตก มาอ้างอิงและปรับใช้ควบคู่กับความคิดและทัศนคติของตน เพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้เองอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ทัศนคติ ดร.ซุนยัตเซ็นและนางช่งชิงหลิง มีทัศนคติที่ตรงกัน จนเกิดเป็นความรู้สึกที่ดี เนื่องจากนางช่งชิงหลิง ได้ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้งยังนางยังถูกบิดาปลูกฝังเรื่องความรักชาติ ความยุติธรรม และส่งเสริมให้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง และยืนหยัดที่จะทำเพื่อประเทศชาติ

งานเขียนเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน” โดย วิทยาลัยภาษาจีน ปักกิ่ง, พ.ศ.2550 มีการกล่าวถึงการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ.1920 เนินตู้ซิวหลี่ต้าหาลี่ฮั่นจวิ้น ได้ริเริ่มก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์องค์การแรกขึ้นที่เซียงไฮ้ เดือนตุลาคม หลี่ต้าจ้าว จางกั๋วทาวเต็ง จงเซี่ย ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นที่ปักกิ่ง ต่อมามณฑลหูเป่ย์ซานตง กวางตุ้ง หูหนาน ก็ทยอยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นแม้แต่นักศึกษาจีนที่เรียนอยู่ในประเทศฝรั่งเศส วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.1921 นางซ่งซิงหลิง เหมาเจ๋อตุง เหอชู่เหิงต่งปี่อู๋ และผู้แทน 13 คน ที่มาจากมณฑลต่างๆทั่วประเทศได้เปิดประชุมลับเพื่อก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาความหวังและแสงสว่างมาสู่ประชาชนจีน

งานเขียนเรื่อง “ซุนยัตเซ็น นักสู้ผู้กู้ชาติจีน” โดย วันทิพย์, พ.ศ.2531 ได้มีการนำเสนอทรพจน์และแถลงการณ์ของนางซ่งซิงหลิง ที่ได้กล่าวถึง ดร.ซุนยัตเซ็น ความว่า “วันนี้เรากำลังฉลองวันครบรอบ 90 ปีเกิดของซุน ยัตเซ็น บุรุษที่ปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของประชาชนจีน คนรุ่นเราให้เกียรติแก่ชื่อและความสำเร็จของท่าน เพราะสี่สิบปีที่ท่านทุ่มเทพลังเกือบทั้งหมดแก่การปฏิบัติของประชาชน เรารักษาชื่อและความสำเร็จของพวกท่านไว้ในดวงใจของพวกเรา เพราะว่าท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดให้ประเทศจีน สามารถสลัดความมืดบอดแห่งไสยาอันศักดิ์นิยามและโซ่ตรวนแห่งความล่าช้าทางเศรษฐกิจ และลัทธิจักรวรรดินิยม เพราะเหตุแห่งการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเหล่านี้ ชื่อและความสำเร็จของท่าน จึงยังคงรับใช้ในฐานะแรงบันดาลใจให้แก่คนทั่วทั้งประเทศ” นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของ ดร.ซุนยัตเซ็น

งานเขียนเรื่อง “90 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน” โดย บุญศักดิ์, พ.ศ.2555 ได้มีการอธิบายถึงหลักนโยบายต่อต้านญี่ปุ่นช่วยชาติ 6 ข้อ ซึ่งหลักนโยบายนี้ หมายถึง หลักนโยบายพื้นฐานการทำสงครามกับญี่ปุ่นของประชาชนจีน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอออกมาเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1934 โดยมีนางซ่งซิงหลิงและสมาชิกอีกพันกว่าคนของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเอง ด้วยอาวุธของประชาชนชาติจีน ร่วมลงนามประกาศต่อสาธารณะ หลักนโยบายดังกล่าวมีข้อความดังนี้ 1.ระดมกำลังทั้งหมดของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศทำสงครามกับญี่ปุ่น 2.ปลุกระดมประชาชนทั่วประเทศ 3.ติดอาวุธให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ 4.ริบทรัพย์สินของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในประเทศจีนตลอดจนทรัพย์สินของโจรขายชาติมาเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อต้านญี่ปุ่น 5.ก่อตั้งคณะกรรมการกองกำลังป้องกันตนเองด้วยอาวุธที่ผู้แทนของกรรมกร ชาวนา ทหาร นักศึกษา พ่อค้าวานิชเป็นผู้เลือกตั้ง 6 ร่วมมือถือเป็นกองทัพพันธมิตรกับศัตรูทั้งปวงของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศที่ตั้งตัวเป็นกลางด้วยเจตนาดี

งานเขียนเรื่อง “คิดแบบผู้นำ ทำเพื่อประชาชน” โดยोजनाทวนัน, พ.ศ.2555 มีบทความที่เกี่ยวกับประวัติและบทบาททางการเมืองการปกครองของดร.ซุนยัตเซ็น โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งมีการกล่าวถึงการมุ่งมั่นคืนอิสรภาพแก่ประชาชนจีน ซึ่งดร.ซุนยัตเซ็น ได้เดินทางไปยุโรปเพื่อศึกษาแนวทางการเมืองของสังคมโลกในขณะนั้น โดยเฉพาะแนวโน้มในการปฏิรูป ปฏิวัติ รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ จนปีค.ศ.1897 จึงพัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า การปฏิวัติสังคม อันต่อเนื่องมาจากการปฏิวัติชาติกับประชาธิปไตย แนวคิดดังกล่าวคือ พื้นฐานของลัทธิไตรราษฎร์ ประกอบด้วยชาตินิยม ประชาธิปไตย และสังคมนิยม ต่อมาแนวคิดนี้ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานที่ยึดถือในการปฏิวัติของจีนตลอดเวลาหลายสิบปี

กลุ่มที่ 3 งานเขียนที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องความรัก และจิตวิทยาเรื่องลูกคนกลาง

งานเขียนเรื่อง “เคมีรักระหว่างเรา” โดย ธิดากานต์, พ.ศ.2556 ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความรัก ซึ่ง 1 ใน 3 ปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักคือ ความชอบส่วนตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทฤษฎีความชอบส่วนตัวที่หลายคนอาจเคยได้ยินมาแล้ว คือ เรามีแนวโน้มที่จะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ทั้งด้านกายภาพ พื้นฐานครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ และฐานะ ในทางจิตวิทยาก็มีทฤษฎีนี้เช่นกัน นักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “Like Attracts Like” โดยให้เหตุผลอธิบายว่า การที่เราได้พบใครสักคนที่มีรูปร่าง หน้าตา ความเชื่อ หรือคุณสมบัติภายนอกหลายๆอย่าง คล้ายคลึงกัน จะช่วยให้เรารู้สึกถึงความคงอยู่ของตัวเองของเราเองชัดเจนขึ้น ด้วยเหตุนี้เองอาจส่งผลต่อความคิดของช่วงชิงหลัง ที่ตัดสินใจสมรสกับดร.ซุนยัตเซ็นผู้เป็นนักปฏิวัติ เพราะในวัยเด็กบิดาของนาง ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิวัติ และยังได้พานางและพี่น้องไปเดินประท้วงต่อต้านพวกกรงอกชิปไตของจีน ต่อต้านจักรวรรดินิยม นอกจากนี้การที่บิดาของนาง ได้ส่งนางและพี่น้องไปศึกษาที่ต่างประเทศ ก็เพื่อเป็นปลูกฝังให้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง และจากภาพยนตร์เรื่อง The Soong Sisters นางได้กล่าวกับบิดาว่า “การอุทิศตนให้ความรัก ก็เหมือนการอุทิศตนให้การปฏิวัติ” แสดงถึงการที่นางมีจิตใจที่ยึดมั่นในอุดมการณ์การปฏิวัติ เช่นเดียวกับดร.ซุนยัตเซ็น และทั้งคู่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาติจีนมีอิสรภาพและเสรีภาพ

ในส่วนงานเขียนที่เกี่ยวกับจิตวิทยาลูกคนโต ได้มีบทความเรื่อง **ลูกคนโตฉลาดที่สุดจริงหรือ?** โดย อัลเฟรด,(ม.ป.ป.) ในบทความนี้ได้กล่าวถึงจิตวิทยาลูกคนกลาง ซึ่งเป็นของนักจิตวิทยาชาวออสเตรีย โดยเสนอแนวคิดที่ว่าลูกคนกลางมักเป็นคนที่รู้จักปรับตัว และรู้วิธีรับมือกับผู้อื่นเป็นอย่างดี แต่ก็มีความดื้อรั้นตามทฤษฎีแล้วลูกคนกลางมักไม่ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่โดยลำพังมากนัก ทำให้ลูกคนกลางอาจรู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้ง ไม่ได้รับหน้าที่หรือสิทธิพิเศษใดๆ หรือในทางกลับกันอาจจะกลายเป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รู้จักทางหนีทีไล่ เพราะคุ้นเคยกับการคอยสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวซึ่งก็ตรงกับลักษณะนิสัยบางประการของซ่งซิงหลิง เช่น นางคือรั้นที่จะแต่งงานกับดร.ซุนยัตเซ็นท่ามกลางการคัดค้านของครอบครัว นอกจากนี้เมื่อดร.ซุนยัตเซ็น ได้อสัญกรรมไปแล้ว นางยังรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองได้เป็นอย่างดี

ประวัติและภูมิหลังของนางซ่งซิงหลิง

2.1 ประวัติและภูมิหลังของครอบครัวตระกูลซ่ง

ตระกูลซ่งนับได้ว่าเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในช่วงที่มีการปฏิวัติการปกครองของจีนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1911 โดยรากฐานที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดจากซ่งเจียชู่ หรือ ชาร์ลี ซ่งซึ่งเป็นบิดาของพี่น้องตระกูลซ่ง เป็นเพื่อสนิทของดร.ซุนยัตเซ็น และเป็นสมาชิกในสมาคมลับ ซึ่งต่อต้านชาวแมนจูและบรรดาขุนพลชาวปักกิ่งหลายกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจการปกครองประเทศจีนในบริเวณที่กว้างทางภาคเหนือ และยังเป็นพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองเซียงไฮ้ เขาเป็นคนมีความคิดที่ก้าวหน้า กล้าหาญ และยังสามารถปลุกฝังความคิดนั้นไปยังลูกๆ ของเขานอกจากนี้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงการปฏิวัติจีน สมัย ดร.ซุนยัตเซ็น ที่ปลุกให้ประชาชนร่วมต่อต้านรัฐบาลที่มาจากราชวงศ์ชิง ซึ่งถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีน

ซ่งเจียชู่สมรสกับหญิงชาวเซียงไฮ้ บุตรสาวของตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่ง ซึ่งหญิงสาวผู้นั้นมีคุณสมบัติเหมือนเขาทุกประการคือ ไม่รัดตัว พูดภาษาอังกฤษได้ นับถือศาสนาคริสต์ เล่นเปียโนและร้องเพลงในโบสถ์ได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการเป็นภรรยา และแม่ รวมไปถึงสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญของจีนในช่วง ค.ศ. 1930-1950 เขาได้ส่งลูกๆ ไปศึกษาที่ต่างประเทศ ทำให้ลูกสาวของเขากลายเป็นผู้หญิงรุ่นแรกๆ ของจีนที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตก ประกอบกับการสอนสั่งจากบิดาที่มีหลักการ 3 ข้อว่า จะไม่ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

หญิงชายเท่าเทียมกัน และพ่อแม่คือเพื่อนของลูกบุตรสาว 3 คนแรก คือ ช่งอ้ายหลิง นางเป็นสตรีคนแรก
 ของจีนที่ได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นางมีชื่อที่ชาวอเมริกัน เรียกกันว่า “ไอลิส” นางมี
 ความเป็นมิตรและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมชั้น มีความสามารถด้านดนตรีและการแสดง เนื่องจากนางมี
 ผลการเรียนดีเด่น บิดาของนางจึงส่งค่าพรเงินที่ดีที่สุดในใจไปให้เพื่อใช้ตัดชุดรับปริญญาบัตร เมื่อนาง
 เรียนจบก็ได้เดินทางกลับมาประเทศจีน ต่อมาได้สมรสกับช่ง เสียงซี นักการเงินการธนาคารระดับเศรษฐี
 บุตรสาวคนที่ 2 คือ ช่งชิงหลิง นางได้ถูกส่งไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนอายุ 16 ปี นางมีชื่อ
 อเมริกันว่า “โรซามอนด์” ตลอดระยะเวลาที่นางศึกษาอยู่ต่างประเทศ นางยังคงสนใจความเป็นไปของ
 ประเทศจีนอยู่เสมอ นางใส่ใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อนางสำเร็จการศึกษา นางได้เข้า
 ทำงานเป็นเลขานุการของดร.ซุนยัตเซน และด้วยความที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติเหมือนกัน นางจึง
 ตัดสินใจสมรสกับดร.ซุนยัตเซน ซึ่งมีอายุห่างกันมาก บุตรคนที่ 3 คือ ช่งเหมยหลิง เป็นน้องสาวคนสุดท้าย
 นางได้ถูกส่งไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับช่งชิงหลิง ตอนอายุ 11 ปี นางได้รับการขนานนามว่า
 “เหมย” แปลว่า สวย นางมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเก่งที่สุด เนื่องจากนางศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
 นานกว่าพี่ๆ นางจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม เมื่อเดินทางกลับมาประเทศจีน นางได้สมรสกับเจียง
 ไคเช็ค ขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีของคณะชาตินิยม ต่อมาได้พ่ายแพ้กองทัพของเหมาเจ๋อตุงและได้หนีไปตั้ง
 รัฐบาลใหม่ที่เกาะไต้หวัน ช่งเหมยหลิง หรือ มาดามเจียงไคเช็ค ได้รับการยกย่องว่าเป็น “สตรีหมายเลข
 หนึ่ง” ของรัฐบาลจีนไต้หวัน ระหว่าง ค.ศ. 1949-1975 และได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “นักลี้ภัย” ที่เก่ง
 ที่สุดในโลก เพราะนางสามารถโน้มน้าวประธานาธิบดีอเมริกัน 5 คน และนักการเมือง นักธุรกิจชาวอเมริกัน
 จำนวนนับไม่ถ้วน เพื่อให้รับรองไต้หวันในฐานะเป็นรัฐบาลตัวแทนของประเทศจีนในประชาคมโลก และ
 ประมุขมหาอำนาจและในคณะรัฐมนตรีความมั่นคงขององค์กรสหประชาชาติ ระหว่าง ค.ศ.1945-1971(
 ดวงใจ , 2545 :364-365)

ส่วนบุตรชายอีก 3 คน ของช่งเจี๋ยชู่ คือ ที วี ช่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของเจียงไคเช็ค และ
 ที แอลช่ง กับ ที เอ ช่ง เป็นนายธนาคารที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 คน

2.2 ประวัติและภูมิหลังของนางชิ่งชิ่งหลังตั้งแต่วัยเยาว์

ชิ่งชิ่งหลัง หรือ มาดามชิ่ง หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า มาดามชุน นางเป็นลูกสาวคนกลาง ในบรรดาพี่น้อง 6คนแห่งตระกูลชิ่งเกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.1892 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ นางมีใบหน้าทึงดงาม มีมารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม เชื้อฟุ้งผู้ใหญ่ สุภาพ มีน้ำใจ ตั้งแต่เด็กนางได้รับอิทธิพลรักประเทศชาติจากบิดา ต่อมานางก็ได้มีจิตใจรักชาติ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และที่สำคัญนางเป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง เมื่อนางอายุได้ 16 ปี นางได้ถูกส่งตัวไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับชิ่งเหม่ยหลิงน้องสาว ชิ่งชิ่งหลังได้ศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตร์จากวิทยาลัยเวสเลียนพีเมลคอลเลจนางมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “โรซามอนด์ (Rosa mood)” ส่วนชื่อจีนมีความหมายว่า “อารมณ์สุข” ในขณะที่นางศึกษาอยู่ นางก็ยังคงอ่านหนังสือพิมพ์และคอยติดตามข่าวสารในประเทศจีนอยู่เสมอ

หลังจากจบปริญญาตรี นางได้ตัดสินใจทำงานเป็นเลขานุการของดร.ชุนยัคเซน ต่อมาได้ตัดสินใจสมรสกับดร.ชุนยัคเซน ท่ามกลางการคัดค้านของครอบครัว แต่ด้วยความที่นางยึดมั่นในอุดมการณ์ และเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ จึงไม่มีใครสามารถห้ามการสมรสของนางในครั้งนี้ได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชิ่งชิ่งหลัง ก็ได้เดินอยู่บนเส้นทางการปฏิวัติเคียงข้างกับดร.ชุนยัคเซนมาโดยตลอด และถึงแม้ว่านางจะสมรสได้เพียง 14 ปี ดร.ชุนยัคเซนก็ถึงแก่กรรมในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.1925 แต่นางยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของดร.ชุนยัคเซนอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด หลังจากการอสัญกรรมของดร.ชุนยัคเซนนางก็ได้มีบทบาทในการเมืองการปกครองอย่างมากมาย รวมถึงงานในด้านสังคม และนางยังให้ความสำคัญแก่สตรีคนชราและเด็กจนเด็ก ๆ ได้ขนานนามว่า “คุณยายคุณย่าของเด็กจีน”

ชิ่งชิ่งหลัง ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศจีนมากมาย นางมีตำแหน่งและหน้าที่ระดับสูง โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนในการเปิดประเทศจีนให้เป็นที่รู้จักของชาวโลก และยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีตำแหน่งสูงสุดในคณะบริหารประเทศ ตั้งแต่การสถาปนาประเทศจีนบางตำแหน่งกิตติมศักดิ์ของนาง คือ รองนายกรัฐมนตรี รองประธานสภา ประธานสภาสตรีแห่งชาติของจีน ประธานสันนิบาตต่อต้านจักรวรรดินิยม และที่สำคัญนางเป็นประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดของจีน

ในช่วงบั้นปลายของชีวิต นางได้เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดและได้รักษาตัวเองมานานถึง 20 ปี แต่สุดท้ายนางก็ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1981 และในวันก่อนที่นางจะถึงแก่

อสังกรรมเพียง 13 วัน นางได้รับการสถาปนาจากตั้งเลี่ยวผิง ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์ (Honorary President) ” ของประเทศจีน(ดวงใจ , 2545 : 376)

2.3 ประวัติการสมรสกับดร.ซุนยัตเซน

ในปี ค.ศ.1913 ช่งซิงหลิงได้จบปริญญาด้านอักษรศาสตร์จากวิทยาลัยเวสเลียนพีเมลคอลลิจ นางเป็นผู้ที่มีอุดมคติสูง เกลี้ยवलลาด รักอิสระ และความยุติธรรม และยังได้เป็นบุษนิยบุคคลของประเทศชาติ นอกจากนี้นางยังปรารถนาที่จะพบกับดร.ซุนยัตเซน เหตุเพราะนางมีอุดมคติในความรักชาติ และต้องการให้ประเทศจีนมีความก้าวหน้าเหมือนกันกับอุดมคติของดร.ซุนยัตเซน นางมีความชื่นชม และนางยังถือว่าดร.ซุนยัตเซน เป็นผู้กู้ชีพของประเทศจีน แต่เมื่อนางกลับมาถึงประเทศจีนนางก็พบว่าดร.ซุนยัตเซน ได้ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่นางยังมีความเชื่อที่ว่าการลี้ภัยอยู่ต่างประเทศของดร.ซุนยัตเซน คงจะใช้เวลาไม่นานและยังเชื่ออีกว่าจะมีความเข้มแข็ง มีพลังที่จะหาทางกลับประเทศโดยเร็ว

ช่วงเวลาที่ช่งซิงหลิงกลับมาประเทศนางกลายเป็นบุคคลที่มีวัฒนธรรม 2 ชั้น นางรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น การสวมใส่เสื้อผ้านางจะชอบสวมใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตก เพราะมีความสะดวกสบาย สีสันสวยงาม เนื้อผ้าและแบบเสื้อจึงมีความแตกต่างจากคนอื่น ในทัศนคติของนางดูเหมือนว่าเสื้อผ้าตามประเพณีจีนที่สตรีผู้ได้รับการอบรมสวมใส่ ดูเหมือนว่าจะขาดสีสันและไร้ความคิดที่ฝันเฟื่อง แต่เมื่อช่งซิงหลิงได้มาทำหน้าที่เลขานุการของดร.ซุนยัตเซน แทนช่งอ้ายหลิงพี่สาวของนางที่กำลังจะเข้าพิธีสมรสกับช่ง เสียงซี ซึ่งเป็นนายธนาคารผู้มั่งคั่ง นางก็ได้ลดสีสัน ความฉลาดของเสื้อผ้าแบบตะวันตกลงไปมาก ในการทำงานเป็นเลขานุการนางสามารถช่วยงานดร.ซุนยัตเซนในด้านต่างๆและยังช่วยภารกิจที่ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศชั้นนำหนึ่งของโลก

เมื่อนางอายุได้ 21 ปี นางตัดสินใจสมรสกับดร.ซุนยัตเซน ท่ามกลางการคัดค้านของครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดา เนื่องจากทั้งสองอายุต่างกันถึง 27 ปี อีกทั้งยังมีภรรยาและลูกอีก 3 คน ที่อายุมากกว่าตัวนางช่งซิงหลิงเองด้วย ช่งเจียชู่ ผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นผู้เคร่งครัดในศาสนาคริสต์ ช่งเจียชู่ รู้สึกเสียใจ ผิดหวังและเจ็บปวดกับการที่ลูกสาวคนที่ 2 ต้องมาแต่งงานกับเพื่อนสนิทและยังเป็นผู้ร่วมงานในสายการปฏิวัติซึ่งเป็นการยากที่เขาจะลืมเหตุการณ์นี้ไปได้ ทางด้านช่งเสียงซีกับช่งอ้ายหลิงพี่เขยและพี่สาวของนางก็รู้สึกตกใจและไม่เข้าใจว่าเหตุใดน้องสาวของตนได้ทำการละเมิดต่อความปรารถนาของครอบครัวได้

ในส่วนของซุนเคอ ซึ่งเป็นลูกชายของดร.ซุนยัดเซน เมื่อทราบข่าวเขาคิดว่าต้องเป็นข่าวผิดแน่ๆ เพราะทางบ้านไม่มีใครบอกเรื่องการแต่งงานของบิดา

ในด้านสมาชิกพรรคก็มึนงงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ผู้นำของตนสมรสกับซ่งชิงหลิง แต่กลุ่มคนอีกส่วนรวมถึงเจียงไคเช็คกลับเห็นด้วยกับการที่ดร.ซุนยัดเซน หย่าขาดจากภรรยาเก่ามาสมรสกับซ่งชิงหลิง ซึ่งมีอายุอ่อนกว่าและได้รับการศึกษามาจากตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่ดี สาธุศิษย์ของดร.ซุนยัดเซน ที่เป็นเสรีนิยมโดยเฉพาะชาวคริสเตียน ที่ยืนหยัดในระบบฟัวเดียวเมียเดียว เห็นว่าการสมรสกับซ่งชิงหลิงในครั้งนี้แสดงว่าชาวจีนสามารถแหกออกจากกรอบในอดีตได้ (บุญศักดิ์ , 2549: 71)

ในที่สุดด้วยความยึดหลักและอุดมคติที่มุ่งมั่นของนาง นางก็ได้จัดพิธีสมรสกับดร.ซุนยัดเซน อย่างเรียบง่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าบิดาและมารดาจะไม่ยอมมางานสมรสหรืออวยพรให้กับการสมรสในครั้งนี้และในงานสมรสมีผู้ร่วมงานเพียงไม่กี่คนก็ตาม นอกจากนี้มีคนจำนวนไม่มากนักที่รู้เรื่องการสมรสของนางในครั้งนี้ ซ่งชิงหลิงได้เขียนถึงเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งในอเมริกาว่า “การสมรสครั้งนี้ทำกันอย่างง่ายที่สุด เพราะเราทั้งสองล้วนแต่เกลียดพิธีรีตองอันยุ่งยากต่างๆ ฉันมีความสุขมาก การพยายามที่จะช่วยสามีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสของฉันดีมากขึ้นไปแล้ว ตอนนี้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสและแปลได้อย่างคล่องแคล่ว ก็เหมือนดังที่เธอทราบ การแต่งงานสำหรับฉัน ก็เหมือนการเข้าโรงเรียนที่ไม่มีการ ‘สอบไล่’ อันทำให้คนอื่นเบื่อบรรยากาศนั้น” (บุญศักดิ์ , 2549: 74) ในวันแต่งงาน ดร.ซุนยัดเซนได้มอบของขวัญพิเศษให้ภรรยา คือ ปืนพก ซึ่งปัจจุบันก็วางคู่กันอยู่กับปืนประจำตัวของดร.ซุนยัดเซน ซึ่งการมอบปืนพกให้ซ่งชิงหลิงนี้ เพราะดร.ซุนยัดเซน ต้องการบอกภรรยาว่า การมาเป็นคู่ชีวิตของนักปฏิวัติอย่างเขาจะต้องต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ

จากทฤษฎีการปรับตัวของ Roy's adaptation model ได้กล่าวถึงทฤษฎีการปรับตัว ว่าการปรับตัวนั้นต้องอาศัยกลไก ที่ทำงานประสานกัน 2 กลไก ได้แก่ 1.กลไกการควบคุม เป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย 2.กลไกการคิดรู้ เป็นการปรับตัวที่ทำงานผ่านทางกระบวนการการคิดรู้และอารมณ์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ในกรณีการปรับตัวของนางซ่งชิงหลิง นางได้มีการปรับตัวในด้านบทบาทและหน้าที่ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองทางด้านความมั่นคงหรือได้รับการยอมรับในสังคม เป็นการกระทำหน้าที่ตามความคาดหวังของสังคม เน้นบทบาทตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เพราะถ้าหากนางไม่สามารถปรับตัวในด้านบทบาทหน้าที่ได้จะเกิดปัญหาคือการไม่สามารถแสดงบทบาทใหม่คือเลขานุการของดร.ซุนยัดเซน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากแต่งงานแล้วซ่งชิงหลิง ก็เข้ามาช่วยงานการปฏิวัติอย่างเต็มตัวมากขึ้น นางได้ให้กำลังใจสามีในการที่จะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับดร.ซุนยัตเซน บนเส้นทางการปฏิรูปมาโดยตลอด ในที่สุดเวลาไม่ถึง 2 ปีหลังจากการสถาปนารัฐประชารายฎร์หยวนซีไชก็ได้เผยโคมการเป็นเผด็จการของคนออกมาอย่างโจ่งแจ้ง และยังคงแสดงวิ้วว่าจะยอมรับเงื่อนไข 21 ข้อ ของญี่ปุ่นที่เรียกร้องต่อจีน ซึ่งเป็นวิธีการกดขี่ประเทศใหญ่ที่ไม่เจริญตกอยู่ภายใต้การควบคุมของตน ซึ่งใช้เงื่อนไขที่โหดร้าย ดังนี้คือ จะต้องจ้างคนญี่ปุ่นให้เป็นที่ปรึกษาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและการทหาร คนญี่ปุ่นมีสิทธิตั้งโรงพยาบาล วัด และโรงเรียนในประเทศจีน ร่วมกันควบคุมพลังทางการเมืองของจีน สร้างโรงงาน สรรพาวุธที่จีนและญี่ปุ่นร่วมกันควบคุมดูแล ให้ญี่ปุ่นมีสิทธิในการสร้างทางรถไฟ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ทำให้ดร.ซุนยัตเซน ต้องการเดินทางกลับประเทศจีน มิฉะนั้นการที่เขาได้เสียดสละตนเองและอุดมการณ์ที่ได้ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลาหลายปีก็จะสูญเปล่า และนี่ก็คือชะตากรรมที่ภรรยาของเขาต้องเผชิญร่วมกัน

การสมรสท่ามกลางการคัดค้านของครอบครัวและหลายๆฝ่าย ทำให้ซ่งชิงหลิงได้พิสูจน์แล้วว่านางมีความกล้าหาญในการตัดสินใจถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วย มีความเข้มแข็ง มีความซื่อสัตย์ต่ออุดมคติของตัวเอง ไม่กลัวความยากลำบากต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการสมรสเหมือนกับหญิงสาวคนอื่น

บทบาทด้านการเมืองการปกครองของนางซ่งชิงหลิง

3.1 บทบาทด้านการเมืองการปกครองของนางซ่งชิงหลิง

ทฤษฎีความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow 1908-1970) มาสโลว์มองว่า มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพพอสำหรับที่จะชี้นำตัวเอง มนุษย์ไม่อยู่นิ่งแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อน และความสามารถของตนเอง เขาได้อธิบายว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น และความต้องการของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการพื้นฐานหรือต่ำสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้นไปยังความต้องการขั้นสูงตามลำดับในส่วนของนางซ่งชิงหลิง นางมีความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงซึ่งถือได้ว่าเป็นความต้องการสูงสุดของทฤษฎีนี้เช่น ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้นซ่งชิงหลิงเองก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเมืองการปกครองตามที่นางและดร.ซุนยัตเซน ได้ตั้งใจไว้แต่การที่บุคคลจะประสบผลสำเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะ

ใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ทำท่าย ความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง ให้มีพลังแรงขับเพื่อที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จนั้น

ซ่งซิงหลิงเริ่มมีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองเพิ่มมากขึ้นหลังจากการสมรสกับดร. ชุนยัคเซน โดยนางจะคอยช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ เช่น ร่างเอกสาร แปลเอกสาร เขียนจดหมายถึงนักปฏิวัติในจีนและเอเชียอาคเนย์ และด้วยความที่เมื่อตอนวัยเยาว์ นางได้เติบโตมาในเขตเซียงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการติดต่อกับชายกับชาวต่างชาติอยู่เสมอ ทำให้นางได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีประสบการณ์ในการติดต่อกับชาวต่างชาติ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการที่นางต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่องานของสามี แต่ก็มีเหตุการณ์หลายครั้งที่นางต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านของครอบครัว และศัตรูทางการเมือง แต่นางไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค

ในเดือนเมษายน ค.ศ.1916 ซ่งซิงหลิง ได้ร่วมแถลงการณ์ประท้วงหยวนซีไซ ที่ต้องการประกาศตนเองเป็นจักรพรรดิ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1917 ดร.ชุนยัคเซนพร้อมกับนางซ่งซิงหลิง ได้บัญชาการเรือรบ 2 ลำ มุ่งสู่กวางโจว ภาคใต้ของจีน ดร.ชุนยัคเซนได้ตั้งรัฐบาลทหารขึ้นและได้รับการคัดเลือกให้เป็นจอมพลแห่งกองทัพเรือและกองทัพบก แต่เนื่องจากรัฐบาลทหารได้ถูกขุนศึกมณฑลกว่างซีควบคุมไว้ และในปี ค.ศ.1918 ดร.ชุนยัคเซนถูกบังคับให้ลาออกและกลับเมืองเซียงไฮ้ ในระหว่างที่ทำการสู้รบกับขุนศึกมณฑลกว่างซีขณะนั้นซ่งซิงหลิงกับเหอเซียงหนิง ได้มีการปลุกระดมสตรีในกวางโจว ก่อตั้งทีมกาชาดและทีมบำรุงขวัญทหารแนวหน้า

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1922 ดร.ชุนยัคเซนกับนางซ่งซิงหลิง ได้มีการเริ่มปรับปรุงพรรคก๊กมินตั๋ง ได้พบกับหลี่ต้าโจว ตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ และอภิปรายปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูพรรคก๊กมินตั๋ง และการสร้างสรรค์จีนให้เป็นปึกแผ่น ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมสภาประชาชนครั้งที่ 1 ที่กวางโจว ที่ประชุมได้เสนอหลักนโยบาย 3 ประการ คือ เป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียต ร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และช่วยเหลือกรรมกรชาวนา ในการประชุมครั้งนี้ ซ่งซิงหลิงได้เป็น 1 ใน 3 ของผู้แทนสตรีที่เข้าร่วม ทั้งนี้การที่สตรีอย่างซ่งซิงหลิง ได้เข้าร่วมบทบาทสำคัญในทางการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย เนื่องจากความคิดของสตรีและบุรุษมีมุมมองที่แตกต่างกัน ความละเอียดอ่อนมีไม่เท่ากัน อาจจะมีหลายๆ มุมมองที่บุรุษและสตรีเห็นต่างกัน แต่เชื่อได้ว่าความต่างเหล่านั้นจะสามารถรวมกันได้อย่างลงตัว

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1924 ซ่งซิงหลิงได้เดินทางไปปักกิ่งกับดร.ชุนยัคเซน ในระหว่างเดินทางได้ผ่านเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น นางได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ การปลดแอกสตรี และ

สิทธิเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง” ที่โรงเรียนสตรีชั้นสูงแห่งหนึ่งสุนทรพจน์ของนางได้รับความชื่นชมอย่างมาก เนื่องจากเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง สิทธิความเท่าเทียมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญ จะเห็นได้ว่าช่วงชิงหลัง นางได้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าสตรีมีความคิด ความสามารถ และยังทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมได้อย่างมากมาย และยังทำได้ดีไม่น้อยกว่าผู้ชายอีกด้วย เมื่อช่วงชิงหลังกับดร.ชุนยัตเซน ได้เดินทางมาถึงปักกิ่ง โรคภัยของ ดร.ชุนยัตเซนก็ได้กำเริบและล้มป่วยขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จนในที่สุด ดร.ชุนยัตเซน ก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1925

ช่วงชิงหลัง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของดร.ชุนยัตเซน นางได้เดินทางกลับกว้างโจว และในการประชุมสภาประชาชนครั้งที่ 2 นางได้ประณามพวกปีกขวาของพรรคที่ทรยศต่อคำสั่งเสียของดร.ชุนยัตเซน และในการประชุมครั้งนี้เองนางได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างสูงและได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกลาง หลังจากการประชุมสภาประชาชนครั้งที่ 2 ผ่านไปกองทัพปราบขุนศึกภาคเหนือได้เข้ายึดเมืองอู่ฮั่นสำเร็จช่วงชิงหลังดีใจกับชัยชนะครั้งนี้มาก นางกับผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ และผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งได้ตั้งเป็นองค์กรอำนาจรัฐสูงสุดชั่วคราว

ราล์ฟดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf 1929 – 2009) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้กล่าวถึงทฤษฎีความขัดแย้งว่า การขัดแย้งมีโอกาสเกิดได้ ถ้าสมาชิกของกลุ่มขัดแย้งเห็นว่าผลประโยชน์ของตนคืออะไร และสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งผลประโยชน์นั้น และความขัดแย้งจะเข้มข้นขึ้น หากมีเงื่อนไขทางการเมือง และเงื่อนไขทางสังคม อีกทั้งความขัดแย้งจะรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้ากลุ่มขัดแย้งไม่สามารถสร้างข้อตกลงควบคุมการขัดแย้งระหว่างกันได้ จากทฤษฎีนี้ทำให้เห็นว่า เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้ช่วงชิงหลังและเจียงไคเช็ค ได้กลายเป็นศัตรูกัน ถึงแม้ว่าเจียงไคเช็คจะทราบอยู่แล้วว่าช่วงชิงหลัง เป็นพี่สาวแท้ๆ ของภรรยาตนเอง อีกทั้งยังเป็นภรรยาของดร.ชุนยัตเซน ผู้ที่เขาเคยร่วมรัฐบาลเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงต้องการที่จะรวบรวมอำนาจ เพื่อยกตนเองก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีน เพื่ออำนาจทางการเมือง การทหารและการเงินแล้ว เจียงไคเช็คยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เหล่านั้น

ในเดือนเมษายน ค.ศ.1927 เจียงไคเช็คได้ก่อการปฏิวัติซ้อนขึ้นมา ช่วงชิงหลังและอีกหลายคนได้ประท้วงเจียงไคเช็คและประณามว่าเขาคือ “โจรร้ายแห่งชาติ” ช่วงชิงหลังโกรธมากที่พวกเขาทรยศต่อหลักการและนโยบายปฏิวัติของดร.ชุนยัตเซน และยังประกาศยุติความสัมพันธ์ทั้งหลายกับเจียงไคเช็คอีกด้วย เจียงไคเช็คได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้นางล้มเลิกอุดมการณ์นี้ โดยยื่นข้อเสนอให้นางเป็นกรรมการ

กลางพรรคก๊กมินตั๋ง แต่ก็ไม่สำเร็จ ในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน นางได้เดินทางไปโซเวียตและยุโรป และได้มีส่วนร่วมขบวนการต่อต้านจักรพรรดินิยมนานาชาติ ในที่ประชุมสองสมัยของสมาพันธ์ต่อต้านจักรพรรดินิยมสากล นางได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์ ต่อมานางได้ดำเนินนโยบายต่อต้านเจียงไคเช็คอย่างเด็ดเดี่ยว และได้ประกาศว่าพรรคก๊กมินตั๋งไม่ได้เป็นกองกำลังทางการเมืองของจีนอีกต่อไป ขณะเดียวกันนางก็ได้คัดค้านการรุกรานของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1932 กองทัพญี่ปุ่นเข้ารุกรานเซี่ยงไฮ้ ช่งชิงหลิงกับเหอเซียงหนิงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลรักษาทหารและลงไปเยี่ยมทหารด้วยตัวเอง ขณะนั้นการจับกุมและลอบสังหารผู้รักชาติมีเพิ่มขึ้น นางร่วมมือกับไช่หยวนไผ่ หลู่ซัน หยางชิงฝู และคนอื่นๆ เพื่อจัดตั้งสหพันธ์คุ้มครองชาวจีน เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ถูกคุมขัง นางต่อสู้อย่างถึงที่สุดและได้ก่อตั้งแนวหน้าแห่งชาติต่อต้านญี่ปุ่น ถึงแม้ว่านางจะได้รับจดหมายข่มขู่จากเจียงไคเช็คที่จะลอบสังหาร แต่นางก็ไม่หวั่น นางได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีต่างๆ ตามปกติ

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1936 ช่งชิงหลิง และนักปฏิวัติอีกหลายคนได้ร่วมกันสถาปนาสหพันธ์รวมจีนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ มีการเรียกร้องให้พรรคก๊กมินตั๋ง ยุติสงครามกลางเมืองและมาร่วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดความร่วมมือระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋ง เป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างที่ญี่ปุ่นเข้ายึดเซี่ยงไฮ้ช่งชิงหลิง ได้เดินทางไปอยู่ที่ฮ่องกงและได้พยายามสนับสนุนสงครามการต่อต้านญี่ปุ่นอยู่เสมอ ในขณะที่กรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยากให้มีนักหนังสือพิมพ์ที่มีความยุติธรรม มาเยี่ยมบริเวณเขตแดน ช่งชิงหลิง จึงแนะนำให้เอ็ดการ์ด์ สโนว์ ไปเยี่ยม และต่อมาเอ็ดการ์ด์ สโนว์ ได้พิมพ์หนังสือเรื่อง “ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนในเขตฐานที่มั่นต่อต้านญี่ปุ่น

ช่งชิงหลิง ได้จัดตั้งสมาพันธ์ป้องกันจีน เพื่อรวบรวมยาและสัมภาระอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคจากชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อสนับสนุนกองทัพในการต่อต้านญี่ปุ่น มีการก่อตั้งโรงพยาบาลสันติสากล ในเมืองเหยียนอาน ได้ส่งเงิน ยา เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีหมอมที่มีฝีมือเข้าไปที่เมืองนั้นด้วย เนื่องจากเงินที่ชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคมาเป็นจำนวนมาก ช่งชิงหลิง ยังได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกนักปฏิวัติ

ในปี ค.ศ.1941 เจียงไคเช็คได้จงใจก่อเหตุการณ์กรณีอานฮุยได้ เพื่อหาทางโจมตีกองทัพลู่ที่สี่ใหม่ แต่ช่งชิงหลิง เหอเซียงหนิงและสมาชิกคนเก่าแก่ของดร.ซุนยัตเซน ได้ออกประกาศการกระทำเช่นนี้ ช่งชิงหลิงได้รวบรวมเสบียงสนับสนุนกองทัพลู่ที่สี่อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ญี่ปุ่นได้ก่อสงครามแปซิฟิกขึ้น และบุกโจมตีฮ่องกง นางยังคงทำงานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งก่อนญี่ปุ่นระเบิดสนามบินฮ่องกงไม่กี่ชั่วโมง นางได้โดยสารเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายไปลงเซี่ยง เมื่อไปถึงนางได้สานต่องานสมาพันธ์ป้องกันจีนต่อไป อีกทั้งยังจัดงานแสดง งานปาร์ตี้ คอนเสิร์ต และแข่งขันฟุตบอลเพื่อหาเงินสมทบช่วย

กองทัพในการทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังขอความสนับสนุนจากโจเซฟวอร์เรนสติลเวลล์ ผู้บัญชาการกองกำลังของสหรัฐฯ ในจีน พม่า และอินเดีย และด้วยบารมีของนาง นายพลสติลเวลล์ ได้ส่งเครื่องบินที่บรรทุกลูกปืนของบรรเทาทุกข์ และทีมหมอไปยังเมืองเหยียนอานและเขตปลดแอก (วันทิพย์ , 2537: 99-100)

ในปี ค.ศ. 1981 การประชุมสภาประชาชน ครั้งที่ 5 ได้มีมติให้ซ่งชิงหลิงเป็นประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ซ่งชิงหลิงเดินทางกลับเซียงไฮ้ และได้เปลี่ยนสมญาป้องกันจีน เป็น “ กองทุนสวัสดิการจีน ” ในระหว่างสงครามปลดแอก นางยังคงให้ความช่วยเหลือแก่เขตปลดแอกต่อไป โดยรวบรวมยาและเสบียงต่างๆ นับว่านางมีคุณูปการต่อการปลดแอกและชาวจีนอย่างมาก เมื่อกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเปิดยุทธศาสตร์ตอบโต้ สมาชิกผู้รักชาติของพรรคก๊กมินตั๋ง เช่น เหอเซียงหนิงและเฟิงยีเสียง ได้ก่อตั้งกรรมการปฏิวัติแห่งก๊กมินตั๋งจีนในฮ่องกง ซ่งชิงหลิงเองก็ได้รับเชิญให้เป็นประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์ด้วย เนื่องจากนางได้ช่วยเหลือกลุ่มคอมมิวนิสต์ มีการหาทุนจากต่างชาติ เพื่อมาช่วยเหลือชาวจีนที่ต้องอพยพเพราะเกิดสงคราม มีการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนมีการประสานงานให้แพทย์ต่างชาติเข้ามาช่วยรักษาพยาบาลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำสงคราม ด้วยเหตุนี้เองทำให้เหมาเจ๋อตุง สามารถเอาชนะเจียงไคเช็คได้ และได้ประกาศสถาปนา “ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ” ต่อมานางได้รับเชิญจากเหมาเจ๋อตุง ให้ไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาด้านการเมืองของประชาชนจีน ณ เมืองปักกิ่ง ในการประชุมครั้งนี้นางได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานของรัฐบาลประชาชนกลาง จากนั้นนางก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติในฐานะผู้นำของประเทศหลายครั้ง

ตลอดระยะเวลาที่ซ่งชิงหลิงได้มีบทบาททางการเมืองการปกครอง นอกจากนางจะยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติจีนแล้ว นางยังคงยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย หรือ ลัทธิชาตินิยม หรือที่รู้จักกันว่า “ ลัทธิไตรประชา ” ซึ่งเป็นคำสอนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ของดร.ซุนยัตเซน ลัทธินี้ได้กลายเป็นคัมภีร์ทางการเมืองของประเทศจีน โดยลัทธินี้เป็นลัทธิสายกลางที่ยืนยันในหลักเอกราชและสิทธิเสรีภาพของเอกชนและพรรคฝ่ายค้านตามแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก นางได้ใช้หลักการเหล่านั้นในการปกครองมาโดยตลอด เพราะจุดประสงค์ของการปฏิวัติคือ ต้องการให้ประเทศมีเสรีภาพ มีการรวมประเทศได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง และยังเพื่อให้ทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกัน เมื่อเวลาที่นางได้ถูกเชิญไปราชการตามที่ต่างๆ นางมักจะพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง อยู่เสมอ และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ดร.ซุนยัตเซน ได้เขียนภายิตในคัมภีร์หลี่จี้ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องพิธีกรรม โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงการประพาศดินให้มีความรู้และคุณธรรม ซึ่งภายิตนั้นกล่าวว่า “ เมื่อธรรมชาติปกครองโลก โลกทั้งโลกย่อมเป็นของสาธารณะ ” ภายิตนี้คนฟังต่างยกย่องว่าเป็นยอดปรัชญา

การเมืองจีน หากจะกล่าวถึงในทางพระพุทธศาสนาแล้ว หลักธรรมที่เกี่ยวกับการปกครอง คงหนีไม่พ้น “ สัปปริสธรรม 7 ” ได้แก่ ชัมมัญญา เป็นผู้รู้จักเหตุอัตตัญญา เป็นผู้รู้จักผลอัตตัญญา เป็นผู้รู้จักตน มัตตัญญา เป็นผู้รู้จักประมาณกาลัญญา เป็นผู้รู้จักกาลปริสัญญา เป็นผู้รู้จักบุคคลบุคคลัญญา ตา หรือ บุคคลปโรปรัญญา เป็นผู้รู้จักชุมชน

ผู้นำไม่ว่าจะชนชาติใด นับถือศาสนาใด หากว่ายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนที่ตนยึดมั่นและนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารประเทศ ก็จะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญา รอบคอบ มีเหตุมีผล มีความเมตตา เกิดความยุติธรรม และนำไปสู่การประสบความสำเร็จได้ได้อย่างแน่นอน

3.2 บทบาทด้านสังคม

จอร์จเฮร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead 1863-1931) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ ซึ่งทฤษฎีนี้เริ่มด้วยความคิดเรื่องการกระทำระหว่างกัน และสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นหัวใจแล้วจึงขยายวงออกไปถึงมนุษย์แต่ละคน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและสภาพของสังคมมนุษย์ ทฤษฎีนี้นับเป็นทฤษฎีประเภทจุลภาค เพราะ ให้ความสำคัญต่อมนุษย์แต่ละคน ทฤษฎีนี้จะเข้ามาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ ในส่วนของจิตใจตัวตน หรืออัตตา และบุคลิกภาพ รวมไปถึงสังคมครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามทัศนะของเฮร์เบิร์ตสังคม หรือคำที่เขา เรียกว่า “สถาบัน” คือ การกระทำระหว่างกันที่จะจัดระเบียบแล้วและมีแบบแผนของบุคคลต่างๆ การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะ “จิต” ถ้าไม่มีจิตแล้ว บทบาทและการคิดหาทางเลือกต่างๆของกิจกรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เรื่อง จิตและอัตตา ยังช่วยให้ เฮร์เบิร์ตสามารถมองสังคมในสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ด้วย เพราะ การแทรก บทบาทและเลือกบทบาทหรือแนวทางการปฏิบัติ ทำให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาที่มีการโต้ตอบกับผู้อื่นและการถือเอาอัตตาเป็นวัตถุอย่างหนึ่งในกระบวนการกระทำของสังคม ทำให้บุคคลสามารถประเมินค่าอัตตาในสายตาของผู้อื่นได้

จากทฤษฎีดังกล่าวทำให้เห็นว่านอกจากการที่นางชงชิงหลง อุทิศตนให้กับการเมืองแล้ว นางยังอุทิศตนให้งานด้านสังคม เพื่อที่จะหล่อหลอมสังคมให้มีความก้าวหน้า มีความเป็นระเบียบ นางเรียนรู้ที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา กล่าวคือ นางจะใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ นางให้ความสำคัญกับสตรีและเด็ก ซึ่ง ณ ตอนนั้นประเทศจีนยังไม่เห็นความสำคัญมากนัก เพราะยังคงถือ

เรื่องชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ นางยังใช้จิตที่เต็มไปด้วยความเมตตา ในการหล่อหลอมสังคมให้เข้มแข็ง เพราะจิตจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการปรับตัว เพราะถ้าไม่มีจิตแล้วอัตตาและสังคมนี้อาจจะไม่เกิด

ช่วงชิงหลังได้จัดสถาบันฝึกอบรมการเมืองแก่สตรี และหลังจากการชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่น นางได้อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและสตรี นางได้ก่อตั้งสวัสดิการศูนย์เด็ก โรงเรียน โรงพยาบาลและอื่นๆ สำหรับผู้ยากจนและไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียน ในวันตรุษจีนปีหนึ่งนางได้เดินทางไปศูนย์เด็กแห่งหนึ่งพบว่ามีเด็กเล่นคนเดียวที่สนาม จึงถามหนูน้อยว่า ‘ทำไมจึงไม่กลับบ้านในวันหยุดหolidays’ เด็กตอบว่า ‘เพราะหนูไม่มีบ้าน’ ช่วงชิงหลังได้ประคองเด็กพร้อมกับชี้ให้เห็นอาคารของศูนย์แล้วพูดว่า ‘นี่บ้านของหนู’ ความใจดีเช่นนี้ทำให้เด็กยิ้มออกมา (วันทิพย์, 2537 : 103-104) ศูนย์เด็กนี้ได้กลายเป็นบ้านของเด็กชายเด็กหญิงที่ไร้บ้าน เด็กพวกนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี นางไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังให้ความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจแก่เด็กพวกนี้อีกด้วย นางมีความห่วงใยเด็ก อยากให้เด็กเหล่านั้นเจริญเติบโต มีคนที่มีความสุขภาพดี ในปีค.ศ. 1951นางได้รับรางวัลสตาลิน และนางก็มอบเงินรางวัลทั้งหมดแก่สถาบันสวัสดิการเด็กและสตรี นอกจากนี้นางได้เอาใจใส่ต่อสุขภาพของเด็กในโรงเรียนอนุบาลอย่างมาก แต่ละครั้งทีไปเยี่ยม นางจะไปดูความสะอาดของห้องครัว และตรวจดูภาชนะว่าสะอาดเพียงพอหรือไม่ ช่วงชิงหลัง จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “คุณยายคุณย่าของเด็กจีน”

การที่ช่วงชิงหลัง เป็นผู้มีเมตตา มีความรักและความเอื้ออาทร อาจจะเป็นเพราะนางนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของความรัก ดังคำสอนที่ว่า “ให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” ความรักในทางศาสนาคริสต์ไม่ใช่มีเพียงแคความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นความรัก ความหวังที่ดีมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยรักกันเหมือนพี่น้อง และหวังให้พบเจอความสุข ความสบายใจ

ความคิดเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้นางซ่งชิงหลิง เกิดความศรัทธาในอุดมการณ์ของ ดร.ซุนยัตเซน

4.1 การปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่วัยเยาว์

ซ่งเจียซู่ ผู้เป็นบิดา ได้มอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่สตรีตระกูลซ่ง โดยการส่งไปเรียนที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุเพียง 10 กว่าขวบ พร้อมกับซ่งอ้ายหลิง และ ซ่งเหมยหลิงเป็นพี่สาวและ น้องสาว ทำให้สามพี่น้องตระกูลซ่งเป็นผู้หญิงรุ่นแรกๆ ของจีนที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตก ประกอบกับการสอนสั่งจากบิดาที่มีหลักการ 3 ข้อว่า จะไม่ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล หญิงชายเท่าเทียมกัน และพ่อแม่คือเพื่อนของลูกตระกูลซ่งมักจะสอนบุตรสาวของเขาในทางที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของขงจื้อ เพราะพวกเขานับถือศาสนาคริสต์และไม่เชื่อในคำสอนของขงจื้อ พวกเขาสอนบุตรสาวเสมอว่าผู้หญิงไม่ควรเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนากำลังการผลิต แต่ควรจะเป็นพลเมืองที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาตินอกจากนี้การที่ สตรีตระกูลซ่งเติบโตที่เมืองเซียงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองที่บิดาของนางทำการค้าอยู่ มีการติดต่อค้าขายกับชาว ต่างประเทศอยู่เสมอ โดยเฉพาะชาวตะวันตก มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้นางมีการปรับตัวเข้าหาความเป็นตะวันตก และมีประสบการณ์แปลกใหม่ซึ่งต่างจากสตรีจีนทั่วไป

ในขณะที่นางศึกษาอยู่ที่อเมริกาบิดาได้ส่งธง 5 สี¹ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมตัวของ ประเทศจีน มาให้นาง ทำให้นางรู้สึกตื่นเต้น และก็คิดว่าเพื่อนนักศึกษาที่พักอยู่ห้องเดียวกันจะตื่นเต้นด้วย เช่นเดียวกัน ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและได้ตั้งธงเก่าที่ติดอยู่บนฝาผนังลงมาเหยียบและ ตะโกนว่า “ไค่นมังกัร²! ชูธงสาธารณะ!” หัวข้อเรื่องความเรียงแรกของนางชื่อ “ผลสะท้อนของนักเรียน นอกต่อประเทศจีน” นางเขียนขณะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวสเลียนพีเมลคอลเลจมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่า “หลายร้อยหลายพันปีมานี้การเมืองของจีนมีลักษณะพิเศษที่ลึ้นแต่เป็นความสัมพันธ์แบบชายกระโปรงและ การข่มเหงหลอกลวง ตำแหน่งในรัฐบาลเต็มไปด้วยผู้เห็นแก่ลาภยศ ชื่อเสียง และผู้ใกล้ชิดราชสำนัก... พวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบริหารเลยแม้แต่ความสามารถในการปกครองประเทศก็หาไม่ได้เลยแม้ กระเท่ากระฟีกี่ริน สภาพอันน่าเศร้าสลดของประชาชน การจลาจลและการลุกขึ้นสู้บ่อยครั้งลึ้นแต่เป็นผล แห่งการกระทำของราชการที่ได้ผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้วอย่างยอดเยี่ยมเหล่านี้ทั้งสิ้น ” (บุญศักดิ์ , 2549: 46)

¹ธง 5 สีคือสัญลักษณ์แห่งการรวมตัวของประเทศจีนซึ่งการปฏิวัติเสร็จใหม่ๆจีนจะใช้ธง 5 สีเรียงจากบนลงล่างคือแดง เหลืองน้ำเงินขาวดำอันหมายถึงชนชาติฮั่นแมนจูมองโกลมุสลิมและทิเบตตามลำดับ

²มังกัรหมายถึงธงมังกัรซึ่งเป็นธงชาติของราชวงศ์ชิง

จะเห็นได้ว่าช่วงชิงหลังมีวิจารณ์ญาติที่เกินกว่าวัย นางเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดของประเทศจีน ทั้งที่นางยังคงศึกษาอยู่ต่างประเทศ

ด้วยปัจจัยต่างๆ จึงเกิดการหล่อหลอมให้นางช่วงชิงหลัง กลายเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แห่งยุค นั้น ที่รักอิสระ ความยุติธรรม และเป็นตัวของตัวเองสูง ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง รักชาติและมีความสนใจในการเมืองการปกครองของจีน

4.2 จิตวิทยาเรื่องความรักและการสมรส

เรื่องของความรักและการเลือกคู่ครองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกคู่ครองจะต้องจริงจัง เพราะเมื่อเราเลือกคู่ครองแล้วนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องยอมรับผลของการเลือกคู่ครองนั้นไปตลอด ถ้าเรามีคู่สมรสที่ดีก็จะนำพาแต่ความสุขความเจริญ แต่ถ้าคู่ครองไม่ดีก็ต้องพบเจอแต่ความทุกข์จนในที่สุดก็ต้องแยกทางสาเหตุของการสมรสมีหลายสาเหตุอาจสรุปได้ดังนี้ 1. ความรักถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญเพราะหลายคู่เริ่มต้นจากการสนใจกัน พอเมื่อคบกันไปแล้วก็รู้สึกมีบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ จนทำให้เกิดเป็นความรักที่เหนียวแน่นและผูกมัดกันอย่างถาวรด้วยการสมรสตามประเพณีและจด ทะเบียนอย่างถูกต้องกฎหมาย 2. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจะแต่งงานกับฝ่ายชายที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าตน เพื่อเลื่อนฐานะทางสังคม แต่ในส่วนใหญ่ผู้ชายจะนิยมเลื่อนฐานะของตัวเองด้วยวิธีอื่นมากกว่า 3. ความคาดหวังของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเลือกคู่ เช่น ผู้ชายบางคนมีทัศนคติในเพศเดียวกันแต่ทำการสมรสกับเพศหญิงเพื่อต้องการการยอมรับจากสังคม (พรรรถทิพย์, 2534: 31-32)

ในส่วนการสมรสของช่วงชิงหลัง กับ ดร.ซุนยัดเซน สาเหตุของการสมรสตรงกับข้อที่ 1 ซึ่งเกิดจากความรัก กล่าวคือ ในขณะที่ช่วงชิงหลัง กำลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ นางได้ชื่นชมและเทิดทูลดร.ซุนยัดเซน โดยถือว่าเป็นวีรบุรุษนักปฏิวัติในดวงใจของเขา เมื่อนางเรียนจบก็เหมือนโชคชะตาจะเข้าข้าง นางได้ไปทำงานเป็นเลขานุการของดร.ซุนยัดเซนแทนพี่สาว ทำให้นางได้ช่วยเหลืองานดร.ซุนยัดเซนและได้ทำงานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่นางรัก และยิ่งนานวันความชื่นชอบ ความใกล้ชิด อุดมการณ์ในความรักชาติ ก็ก่อตัวขึ้นเป็นความรัก จนทั้งคู่ได้ตัดสินใจที่จะสมรสกัน ถึงแม้ว่าครอบครัวของช่วงชิงหลัง จะคัดค้านการสมรสครั้งนี้ แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางความรักและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของทั้งคู่ได้

หากกล่าวถึงความรักของช่วงชิงหลัง กับ ดร.ซุนยัดเซน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความรักที่ถูกกำหนดมาก็เป็นได้ เนื่องจากทั้งคู่มีพื้นฐานและมีปัจจัยหลายๆ อย่างเหมือนกัน เช่น ในเรื่องของการศึกษา

ทั้งคู่ก็ได้ไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ โดยช่วงชิงหลัง ศึกษาที่สหรัฐอเมริกา ส่วนดร.ซุนยัตเซน ไปศึกษาที่ฮาวาย ทั้ง 2 ประเทศล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีอิสระทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต และความคิด ทำให้ทั้งคู่ได้มีความคิดที่เปิดกว้าง มีการรับเอาทัศนคติใหม่ๆ มาอยู่เสมอ แต่ทั้งคู่ยังคงไม่ลืมความเป็นจีนต่อมาในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการปฏิวัติ ดร.ซุนยัตเซนได้รู้จักกับชาติ ช่ง ซึ่งเป็นบิดาของช่วงชิงหลัง

ในขณะนั้นชาติ ช่ง เขาคือนักปฏิวัติรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทั้งนักธุรกิจ และยังเป็นผู้สนับสนุน สมาคมลับหลายแห่ง และได้สนับสนุนขบวนการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติจีนของดร.ซุนยัตเซน และแน่นอนว่าบิดาของช่วงชิงหลัง จะต้องปลุกฝังเรื่องของการปฏิวัติจีนให้นางช่วงชิงหลัง ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดทั้งคู่จึงมีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน

แต่เมื่อมองย้อนกลับไปถึงการสมรสของดร.ซุนยัตเซน ในครั้งแรก ที่ได้สมรสกับหลุมู่จิน ในเวลานั้นดร.ซุนยัตเซน ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะสมรส เพราะเขาเพิ่งจะอายุเพียง 18 ปี แต่เพราะความเคารพบิดามารดาและเพื่อเป็นการทำตามประเพณีจึงตัดสินใจสมรส ทั้งคู่สมรสกันมายาวนาน ถึง 30 ปี จนในปี ค.ศ. 1915 หลุมู่จิน ยอมลงนามในใบหย่าเพื่อเปิดโอกาสให้ดร.ซุนยัตเซน ได้สมรสกับช่วงชิงหลัง(เรื่อง ชาย ,2556: 86)เนื่องจากตั้งแต่นางได้สมรสกับดร.ซุนยัตเซนนางก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากต่างๆ และการอยู่โดยไม่มีหลักแหล่ง เพราะในตอนนั้น ดร.ซุนยัตเซนได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเฉพาะกาล และวุ่นวายอยู่กับการสร้างประเทศ จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว ส่วนตัวนางหลุมู่จินเองก็ชอบอยู่อย่างสงบ โดดเดี่ยว อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสตรีแบบเก่าของสังคมจีน ซึ่งมีหน้าที่แค่เป็นภรรยาและแม่ที่ดี และนางเองก็ไม่มี ความสนใจในเรื่องสังคมและการเมืองเลย นางหลุมู่จินได้กล่าวอย่างจริงใจว่า “ ท่านซุนเดินทางในต่างแดน เพื่อนการปฏิวัติ ร้อนเร่ไปทั่ว ลำบากทั้งร่างกายและจิตใจ ในเมื่อเวลานี้มีคนช่วยเหลือความเป็นอยู่ของท่าน อยู่ข้างตัว ทั้งยังช่วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ ฉันทินดีหย่ากับท่านเพื่อให้ท่านสมปรารถนา”

(เรื่องชาย , 2556: 416) ซึ่งเหตุการณ์นี้พอจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครซักคน จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความพร้อม ความรัก มีบางสิ่งบางอย่างที่เกื้อกูลหรือเหมือนกัน และทั้งคู่ต้องมีความคิดที่จะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมัครใจ จะเห็นได้ว่าการสมรสของดร.ซุนยัตเซน กับหลุมู่จิน เป็นการสมรสตามความต้องการของบิดามารดา โดยไม่ได้มีความพร้อมและความรัก ในที่สุดทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันไป แต่ในการสมรสของดร.ซุนยัตเซนกับช่วงชิงหลัง ทั้งคู่มีความพร้อม มีความรักและชื่นชมในตัวซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่มีอุดมการณ์ต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกัน โดยพร้อมที่จะยึดหยัดและช่วยเหลือกันเพื่อให้อุดมการณ์นั้นประสบความสำเร็จ และทั้งคู่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักต่างวัยของ

ทั้งคู่เป็นความรักที่แท้จริง และยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ทั้งคู่ได้สร้างร่วมกันมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

สรุปและอภิปรายผล

จากกรณีศึกษาเรื่อง ช่งชิงหลิง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีการสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้รับ โดยจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การที่นางช่งชิงหลิง มีความสนใจในเรื่องของการเมือง และการปฏิบัติ เป็นเพราะนางได้รับการปลูกฝังจากสถาบันครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวนี้เองถือได้ว่าเป็นจุดหล่อหลอมจิตวิญญาณของนาง โดยบิดาของนางเป็นผู้ปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติหรือแม้แต่การปลูกฝังความคิดที่ก้าวหน้าแบบชาวตะวันตกอีกทั้งการไปเรียนต่อต่างประเทศของนางทำให้นางกลายเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ที่รักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความคิดก้าวหน้าต่างจากผู้หญิงจีนคนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม นางก็ยังคงสนใจความเป็นไปของประเทศจีนอยู่ตลอดเวลาที่นางศึกษาอยู่ต่างประเทศ โดยมีบิดาของนางส่งข่าวอยู่ตลอดเวลา และจากการที่นางสนใจในเรื่องของการเมืองและการปฏิบัติ ทำให้นางรู้จักดร.ซุนยัตเซ็น นางทราบถึงอุดมการณ์ต่างๆ ของดร.ซุนยัตเซ็นผ่านทางบิดา โดยเฉพาะอุดมการณ์เรื่องลัทธิไตรราษฎร์ ซึ่งอุดมการณ์นี้มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ แก้ไขปัญหาต่างๆ และต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่น ลัทธิประชาชาติมีจุดประสงค์เพื่อต้องการปลดแอกตนเองจากจักรวรรดินิยม และปลดแอกประชาชนให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกเลิกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและให้มีสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนคนชาติเดียวกัน ในส่วนของลัทธิประชาธิปไตยกับลัทธิประชาธิปไตยทั้งสองส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มีการวางแผนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว เช่น ให้ชานามีที่ทำกินเป็นของตัวเอง เพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต มีสวัสดิการที่ดี

เมื่อเวลาผ่านไปนางได้เข้ามาทำงานเป็นเลขานุการของดร.ซุนยัตเซ็นทำให้อุดมการณ์ทางการเมืองของนางนั้นยิ่งเข้มข้นขึ้นประกอบกับการที่ทั้งคู่ได้ดำรงตนอยู่ภายใต้ลัทธิไตรราษฎร์มาโดยตลอด ด้วยความที่มีอะไรหลายๆ อย่างที่เหมือนกันทั้งอุดมการณ์ การใช้ชีวิต การที่ตั้งใจอุทิศตนเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก จึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดเป็นความรัก นางช่งชิงหลิงรักในตัวดร.ซุนยัตเซ็น รักในอุดมการณ์ทางการเมืองจนในที่สุดนางตัดสินใจสมรสกับดร.ซุนยัตเซ็น ท่ามกลางการคัดค้านของหลายๆ ฝ่ายแต่ด้วยความที่นางยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง ก็ทำให้ไม่มีใครหรืออะไรมาเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของนางได้ แม้กระทั่งอายุ

ทฤษฎีการเสริมแรง ของ สกินเนอร์ (Burrhus Frederic Skinner 1940-1990) ได้กล่าวว่า การเสริมแรง หมายถึง การทำให้ผู้ทำพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจ เมื่อทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแล้ว เพื่อให้ทำพฤติกรรมนั้นซ้ำ ๆ อีก เช่น เมื่อนักเรียนตอบคำถามถูกต้อง ครูให้รางวัล นักเรียนพอใจ นักเรียนจะตอบคำถามอีกหากครูถามคำถามครั้งต่อ ๆ ไป การทำให้ผู้ทำพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจทำได้โดยให้ตัวเสริมแรงเมื่อทำพฤติกรรมแล้ว นางช่งชิงหลิง ก็เช่นกัน การที่นางเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองแล้วประสบผลสำเร็จ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเป็นพฤติกรรมที่กำหนด การประสบผลสำเร็จเป็นการเสริมแรง ซึ่งจะทำให้นางมีกำลังใจ มีแรงที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

Veronique Mottier ได้เขียนบทความชื่อ “Feminism and Gender Theory: the Theory of the State” ได้กล่าวถึงแนวคิดสตรีนิยมและทฤษฎีด้านเพศ มีใจความว่าความเป็นพลเมืองนั้นย่อมมีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมและการเมืองอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ สตรีนิยมให้ความสำคัญและผลักดันแนวความคิดดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยสตรีจะต้องไม่ถูกกีดกันออกจากกิจกรรมสังคมหรือได้รับการเลือกปฏิบัติ

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบทบาทด้านการเมืองการปกครองของนางช่งชิงหลิง หลายครั้งที่นางได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งตอนที่ดร.ซุนยัตเซ็นยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะถึงแก่กรรมไปแล้วก็ตาม นางไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ว่าจะยากลำบาก หรือจะต้องร่อนเร่ไปที่ต่างๆก็ตาม อีกทั้งนางยังปลุกฝังเรื่องการเมืองไปยังสตรีจีนคนอื่นๆ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง และการเมืองไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามข้อพึงระวังของผู้ปกครอง ผู้บริหาร คือ การดูแลสุขภาพ จะเห็นได้ว่าทั้งดร.ซุนยัตเซ็นและนางช่งชิงหลิง ทั้งคู่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะดร.ซุนยัตเซ็น ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ทันเห็นความสำเร็จของอุดมการณ์ที่เขาได้สร้างขึ้นมา

ความคิดและทัศนคติของนางช่งชิงหลิง ทำให้เราเห็นว่าหากเรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดก็ตามแล้ว ให้เราเชื่อสัจธรรมที่รู้สึกลึกซึ้งๆ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหนักหนาและมากมายเพียงใดก็ตามให้เราความมุ่งมั่น เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นแรงพลังที่จะส่งตัวเราไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างแน่นอน

ลอร์ดแอกตัน (Lord John Dalberg-Acton : 1834-1902) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ กล่าวว่า “อำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเสียคน และอำนาจเด็ดขาดจะทำให้คนเสียคนเด็ดขาดยิ่งขึ้น”(Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely) จากคำกล่าวนี้จะได้เห็นได้ชัดในกรณีของ เจียงไคเช็ค ที่ความหิวอำนาจ ต้องการควบคุมประเทศ ต้องการเป็นใหญ่เหนือทุกคน และความอยากมีอยากได้ของเขาก็ผลักดันให้เขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มาแม้กระทั่งวางแผนสังหารนางช่งชิงหลิง ผู้

เป็นพี่สาวของภรรยาตนเอง รวมไปถึงพยายามโค่นล้มการปกครองของพรรคก๊กมินตั๋งจนกระทั่งกลายเป็นสงครามกลางเมืองกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ จนทำให้รัฐบาลเจียงไคเช็คเป็นฝ่ายแพ้ และในที่สุดความหิวอำนาจ ความต้องการเป็นใหญ่ ทำให้เขาต้องอพยพไปตั้งรัฐบาลจีนคณะชาติที่ไต้หวัน และถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

“...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512)

บรรณานุกรม

หนังสือและเอกสารตีพิมพ์ภาษาไทย

- เจมส์โจนาทาวน์. (2555). *คิดแบบผู้นำ ทำเพื่อประชาชน*. กรุงเทพฯ: ปราชญ์.
- ดวงใจ. (2545). *“บ้านของซ่งชิงหลิง” ใน จีนหลายมิติ*. กรุงเทพฯ: ปาเจรา.
- ดวงธิดา รามสวรรค์. (2557). *10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่20*. กรุงเทพฯ: แพรว
ธรรม.
- ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล. (2556). *เคมีรักระหว่างเรา*. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
- บุญศักดิ์ แสงระวี. (2549). *3 สถิติหลักตระกูลซ่ง*. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
- _____. (2555). *90 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน*. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
- ปรีดี เกษมทรัพย์. (2530). *ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจ ของ ดร.ซุนยัตเซ็น*. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช.
- พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2534). *จิตวิทยาครอบครัว*. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เรื่องซัย รักศรีอักษร. (2556). *ซุนยัตเซ็น มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีน*. กรุงเทพฯ: มติชน.
- วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง. (2550). *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน*. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
- วันทิพย์ สิ้นสูงสุด. (2531). *ซุน ยัตเซ็น นักสู้ผู้กู้ชาติจีน*. กรุงเทพฯ: วันทิพย์.
- _____. (2535). *ซ่งชิงหลิง มณีของชาติ*. กรุงเทพฯ: สายใจ.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- บ้านจอมยุทธ. (2543). แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559.
เข้าถึงได้จาก http://www.baanjommyut.com/library_3/extension-2/concepts_and_theories_of_socia/04.html
- เบญจมาศ สุขศรีเพ็ญ. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีการปรับตัวของรอย Roy's adaptation model [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก <https://www.gotoknow.org/posts/115432>
- ลิขิต ธีรเวคิน. (2549). เรียนรู้จากปัญญาของลอร์ดแอกตัน [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2559.
เข้าถึงได้จาก <http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000115969>
- ASTV ผู้จัดการออนไลน์. (2548). ช่งชิงหลิง: ยอดหญิงหัวใจเพชร [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก <http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000012486>
- Golden Harvest. (1997). **The Soong Sisters [DVD]**. Hong Kong: Fuji Television Network Inc.
- Superordinate. (2013). หลักพื้นฐานทางจิตวิทยา ของ อัมราฮัม มาสโลว์ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก <http://www.stou.ac.th/forum/page/Answer.aspx?idindex=144552>
- The Asianparent Editorial Team. (ม.ป.ป.). ลูกคนโตฉลาดที่สุดจริงหรือ? [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2558. เข้าถึงได้จาก <http://th.theasianparent.com>

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ-สกุล นางสาวสลิลญา สุชาตะนันท์
วันเกิด 20 มกราคม พ.ศ.2537
ที่อยู่ 60/2 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนักบุญเปโตร
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนักบุญเปโตร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม